



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน  
เรื่อง แก้ไขประกาศ(เพิ่มเติม)การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการนั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

จากเดิม

- ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน ๕๐ คะแนน)  
ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่ง ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อนกำหนด
- ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนน ๕๐ คะแนน)  
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อนโดยวิธีสอบข้อเขียน
- ค. ภาควิชาการเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)  
ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสอบถามสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ

แก้ไข(เพิ่มเติม) เฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป

- ก. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)  
ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติหรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
- ข. ภาควิชาการเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน